

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KBANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

THÔNG BÁO
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2020- 2021

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp				
		Lớp 1	Lớp 2	Lớp 3	Lớp 4	Lớp 5
I	Điều kiện tuyển sinh	Học sinh hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi trên địa bàn do Ngành GD phân bổ chỉ tiêu.				
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ	Chương trình phổ thông 2018	Chương trình VNen	Chương trình VNen	Chương trình VNen	Chương trình VNen
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	<ul style="list-style-type: none"> - Giữa nhà trường và gia đình có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng học tập và hạnh kiểm cho học sinh thông qua các hình thức: đối thoại trực tiếp, thông qua sổ liên lạc, giáo viên thăm hỏi gia đình,... - Nghiêm túc, kỉ luật, trách nhiệm. 				
IV	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)	Nhà trường có đầy đủ phòng học văn hóa cho 19 lớp học 2 buổi/ngày, 01 phòng máy được trang bị máy tính, máy chiếu, bàn ghế cho học sinh thực hành, 01 phòng Lap có đầy đủ máy tính, đèn chiếu, tai phon, hệ thống âm thanh cho học sinh thực hành môn Tiếng Anh; có 01 phòng thư viện để các loại sách và thiết bị phục vụ cho việc dạy- học đảm bảo nhu cầu của giáo viên và học sinh toàn trường.				
V	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	Nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn về Đổi mới phương pháp dạy học: 04 lần/năm học. Tổ chức các sân chơi rèn luyện kĩ năng sống, giao lưu câu lạc bộ Aerobic- Dance Sport, câu lạc bộ Toán tuổi thơ, câu lạc bộ Anh Văn, câu lạc bộ Tiếng Việt dành cho học sinh dân tộc Ba- Na, giao lưu bóng đá- Võ thuật nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.				
VI	Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng giáo viên giảng dạy: 28 người. 96,4% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Chia ra: ĐHSP: 25 người, CĐSP: 02 người. - CBQL: 03 người. CBQL có trình độ đào tạo ĐHSP: 02; CĐSP: 01 và đã qua bồi dưỡng quản lý giáo dục tiểu học. - Phương pháp quản lý của nhà trường thực hiện theo phương châm giao khoán chất lượng cho từng CB, GV theo nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân.. 				
VII	Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<ul style="list-style-type: none"> - Có ý thức tuân thủ nội quy trường, lớp. - Nêu cao tinh thần và ý thức kỉ luật, trách nhiệm. - Có khả năng hợp tác với bạn bè trong thực hiện nhiệm vụ học tập và sinh hoạt. - Có năng lực tự giải quyết các vấn đề trong học tập và rèn luyện. - Hình thành nhân cách tốt của người công dân. 				
VIII	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	Sau khi hoàn thành chương trình ở bậc Tiểu học, học sinh có đầy đủ trình độ và năng lực và tự tin để học tiếp lên bậc THCS.				

Ghi chú:

- Hình thức công khai:
- 1- Niêm yết tại phòng HĐSP và bảng tin của nhà trường.
- 2- Công khai trong các kỳ họp, đại hội Ban đại diện CMHS và các cuộc họp phụ huynh theo lớp.
- 3- Web của nhà trường (nếu có).

Kbang, ngày 01 tháng 9 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG**Trương Thị Na**